

Số: 214 /GD&ĐT
V/v vận động các đơn vị, cá nhân
hưởng ứng chương trình
“Sóng và máy tính cho em”

Gia Lâm, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường học thuộc huyện;
- Các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân và tổ chức xã hội.

Năm học 2021-2022, trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học trực tuyến giúp các em học sinh **“Tạm dừng đến trường, không dừng học”**. Tuy nhiên, các trường trên địa bàn huyện vẫn còn có học sinh không có phương tiện cần thiết để tham gia học trực tuyến trong mùa dịch, nhất là đối với những học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi rà soát tình hình cụ thể, rất nhiều các nhà trường đã chủ động tìm các giải pháp để có thể hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình giáo viên và CMHS có điều kiện đã chia sẻ khó khăn với những gia đình chưa có đủ trang thiết bị học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, rất nhiều các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn đã có tấm lòng thiện tâm cao đẹp, trao tặng 138 phương tiện hỗ trợ học trực tuyến và 196 sim điện thoại 3G cho học sinh hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 526.000 triệu đồng.

Với phương châm **“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”**, trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kêu gọi các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục hưởng ứng chương trình **“Sóng và máy tính cho em”** nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập.

Các đơn vị và cá nhân có thể ủng hộ bằng nhiều hình thức như ủng hộ các thiết bị: máy tính, điện thoại thông minh, ipad, tivi...

Để chương trình đạt được hiệu quả, Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường triển khai các nội dung sau:

1. Tích cực tuyên truyền, vận động các cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh, các đơn vị, cá nhân hưởng ứng đóng góp, tham gia chương trình **“Sóng và máy tính cho em”** do Ngành Giáo dục Gia Lâm phát động.



Khuyến khích các đơn vị phát động và hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị, địa bàn phụ trách.

2. Tiếp nhận các thiết bị, phương tiện do các tập thể, cá nhân thuộc địa bàn, đơn vị ủng hộ; xây dựng phương án hỗ trợ báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm,

Khi tổ chức hoạt động hỗ trợ, các đơn vị báo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email phuongdt@hanoiedu.vn để tổng hợp và tuyên truyền trong toàn Ngành.

Ngành Giáo dục Gia Lâm rất mong các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành tích cực tham gia ủng hộ chương trình “*Sóng và máy tính cho em*” để thiết thực giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Huyện và Thành phố Hà Nội có điều kiện tham gia học tập./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Việt Cường

